

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังคงแข็งค่า, จับตาทดสอบแนวต้าน 30.00

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังคงแข็งค่าต่อเนื่องจากช่วงท้ายตลาดเมื่อวานนี้ โดยตลาดกำลังรอดูการทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 30.00 ของเงินบาท ขณะที่ดีลเลอร์เชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จะพยายามเข้าแทรกแซง เพื่อไม่ให้เงินบาทหลุดระดับดังกล่าวเร็วเกินไป

*เยนยุติการร่วงลงในการซื้อขายเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากนักลงทุนขายทำกำไร จากการเกิดอาฟเตอร์ช็อคครั้งใหญ่ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

*แต่ช่วงขาลงของเยน ยังคงอยู่ ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) มีแนวโน้มว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไป เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น จากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มในเดือนที่แล้ว

*ความเห็นของประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ทำให้ยูโรอ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน โดยอีซีบีมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.25% ตามความคาดหมาย

*แต่นายฌอง-คล็อด ทรืเชต์ ประธานอีซีบี กล่าวว่า อีซีบียังไม่ได้ตัดสินใจว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้ จะเป็นครั้งแรกก่อนที่จะมีอีกหลายๆ ครั้ง ตามมาหรือไม่

*โพลล์รอยเตอร์คาดว่า อีซีบีจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก 2-3 เดือน ก่อนที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนก.ค.

*ยูโรถูกสกัดช่วงขาลง จากปฏิกิริยาที่เจียบเหงาในตลาดพันธบัตร ต่อการขอความช่วยเหลือทางการเงินของโปรตุเกสจากสหภาพยุโรป และความวิตกที่ว่า ปัญหาจะลุกลามไปถึงสเปนก็ผ่อนคลายลง หลังสเปนขายพันธบัตรใหม่อายุ 3 ปี วงเงิน 4.1 พันล้านยูโร ได้หมด

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.132 บาท

*08.41 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.04/08 จาก 30.09/11 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.03/10 จาก 30.08/11 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 85.29/31 จาก 84.92 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4362/64 จาก 1.4306 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

"วันนี้คงมาดูว่าจะหลุด 30.00 หรือเปล่า แบงก์ชาติคงเข้ามาดูอยู่แล้ว ถ้าให้มอง ก็เชื่อว่ายังไงก็คงลงมาต่ำกว่าตรงนั้น แต่จะเมื่อไหร่เท่านั้นเอง"
ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าต่อไป จากปัจจัยดึงดูดเงินทุนไหลเข้า ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเลือกตั้ง และการปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ในระยะสั้น เงินบาทอาจจะยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 30.00 ไปได้ เพราะ ธป.ท.คงจะเข้ามาชะลอการแข็งค่าไว้บางส่วน

อีกทั้ง ตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้ เริ่มมีการอ่อนตัวลง และตลาดหุ้นไทย น่าจะชะลอตัวก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาวในสัปดาห์หน้าเช่นกัน จึงมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ ไว้ที่ 30.00-30.10

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ชื่อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้